
 
 

INNKAUPA- OG FRAMKVÆMDARÁÐ 
 

Ár 2024, fimmtudaginn 31. október var haldinn 151. fundur innkaupa- og framkvæmdaráðs. 
Fundurinn var haldinn í Varmadal og hófst kl. 13:00. Eftirtaldir fulltrúar tóku sæti á fundinum 
með rafrænum hætti með vísan til heimildar í 1. málsl. 1. mgr. 54. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 
4. málsl. 1. mgr. 13. gr. samþykktar um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar  
Sandra Hlíf Ocares, Pawel Bartoszek og Birna Hafstein. Hjálmar Sveinsson og Kristinn Jón 
Ólafsson sáttu fundinn í fundarsal. Einnig sátu fundinn Hallgrímur Tómasson sem og Björn Atli 
Davíðsson, starfsmaður borgarlögmanns með fjarfundarbúnaði.  
Fundarritari var Halla Björg Evans. 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Lagt er fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs (Bílastæðasjóður Reykjavíkur), dags. 25. 

október 2024, merkt FAS24030039 þar sem lagt er til að gengið yrði að tilboði Visma iAsset 
ScanGo í EES samkeppnisviðræðum nr. 15957 - Reykjavik Parking Services - Parking 
Enforcement System. 
Samþykkt. 
 
Kristín Þórdís Ragnarsdóttir og Vignir Már Sigurjónsson taka sæti á fundinum undir þessum 
lið. 

 
Fundi slitið kl. 13:31 

 
Hjálmar Sveinsson  

 
Kristinn Jón Ólafsson Pawel Bartoszek 
Sandra Hlíf Ocares Birna Hafstein 


